

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
VẬN ĐỘNG BẦU CỬ CỦA ỨNG CỬ VIÊN
ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Kính thưa: Các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu,
Thưa toàn thể bà con cử tri

Bản thân tôi rất vui mừng, vinh dự được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Vạn Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại đơn vị bầu cử số 4 gồm xã Vạn Thắng và xã Vạn Bình thuộc huyện Vạn Ninh; được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức cho các vị ứng cử viên đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại đơn vị bầu cử số 4 nói chung, trong đó có bản thân tôi được gặp gỡ, tiếp xúc cử tri ở xã Vạn Thắng và xã Vạn Bình. Trước hết, xin được trân trọng gửi đến các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và toàn thể bà con cử tri lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.

Kính thưa bà con cử tri !

Tôi sinh ra và lớn lên tại thôn Phú Hội 1, xã Vạn Thắng, sau đó theo gia đình sinh sống tại xã Vạn Bình đến nay, hiện nay đang công tác tại UBND xã Vạn Bình, giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vạn Bình.

Là cán bộ trưởng thành từ phong trào cơ sở, tôi ý thức được rằng vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của HĐND là rất quan trọng. HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. HĐND quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương do Luật định, như: về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh,... Đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương, liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thực hiện chế độ tiếp xúc, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của HĐND; giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri; vận động nhân dân thực hiện Hiến pháp, pháp luật và các chính sách của Nhà nước, Nghị quyết của HĐND,...

Chính vì vậy, được tham gia ứng cử lần này đối với bản thân tôi đó là một vinh dự rất lớn. Nếu được bà con cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi xin hứa sẽ thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

Thứ nhất: Phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người đại biểu dân cử, tích cực tham dự các buổi tiếp xúc với cử tri để gặp gỡ, lắng nghe, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri, để chuyển đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết kịp thời, thỏa đáng. Đồng thời, giám sát, đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị đó theo quy định.

Thứ hai: Tích cực nghiên cứu chương trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện, các chương trình trọng điểm của huyện: Chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình phát triển đô thị, chương trình phát triển nguồn nhân lực, trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ được giao, có những đề xuất, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền địa phương, cũng như tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong các kỳ họp HĐND huyện những nhiệm vụ, giải pháp đột phá, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Qua đó, góp phần cùng với xã Vạn Thắng hoàn thành xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2024 và xã Vạn Bình hoàn thành nông thôn mới nâng cao vào năm 2025, cũng như góp phần ngày càng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân 02 xã Vạn Bình, Vạn Thắng nói riêng và người dân toàn huyện Vạn Ninh nói chung.

Thứ ba: Bên cạnh đó, bản thân không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các biểu hiện tiêu cực khác; nâng cao tính tiên phong gương mẫu của người cán bộ, đảng viên; tích cực vận động gia đình, nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương.

Kính thưa bà con cử tri !

Đó là những nhiệm vụ quan trọng bản thân sẽ lấy đó là hành trang để phấn đấu thực hiện thật tốt trong nhiệm kỳ 2021 – 2026. Góp phần xây dựng quê hương Vạn Ninh nói chung, quê hương xã Vạn Thắng và Vạn Bình nói riêng ngày càng phát triển, giàu đẹp.

Cuối cùng xin cảm ơn bà con cử tri đã lắng nghe; chúc toàn thể bà con cử tri, quý đại biểu dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống.

Xin chân thành cảm ơn !